

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รับเลขที่... ๖๖๕
วันที่... ๒๐/ม.ค. ๒๕๕๗
เวลา... ๑๔:๐๐



ที่ สธ ๐๕๐๔.๐๓/๑๑๕๖

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “การสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค”

เรียน **นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปฏิทินการจัดงานสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค จำนวน ๑ ฉบับ
๒. กำหนดการงานสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักงานการแพทย์พื้นบ้านไทย ได้ดำเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์พื้นบ้านไทยในระดับภูมิภาค และการเตรียมการเรื่องการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา ตามมาตรา ๒๐ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้ง จัดระบบองค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย และการเสริมสร้างหรือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย

ในการนี้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานของท่านทราบว่า “กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค ในประเด็นเรื่อง...หมอพื้นบ้านไทย สมุนไพรไทย สำหรับแม่และเด็ก เพื่อสุขภาพอันดีเลิศของเด็กไทย ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ทั้งนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานนอกเหนือจากสิ่งที่ส่งมาด้วยผ่านทางเว็บไซต์ URL: <http://indi.dtam.moph.go.th/> เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน **กลุ่มงานคุ้มครองฯ**
ดำเนินการ

(นายประสิทธิ์ คงคารธรรม)
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานการแพทย์พื้นบ้านไทย
โทร / โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๗๘๐๘

ปฏิทินการจัดงานสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค
เรื่อง...หมอพื้นบ้านไทย สมุนไพรไทย สำหรับแม่และเด็ก เพื่อสุขภาวะอันดีเลิศของเด็กไทย

กิจกรรม	วัน เดือน ปี	สถานที่	หมายเหตุ
๑. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย (รับจำนวนจำกัด)	๑๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗	สำนักงานแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ facebook สำนักงานแพทย์พื้นบ้านไทย	ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการแพทย์พื้นบ้านไทยที่จะนำเสนอ ต้องเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือภาคีเครือข่ายกับหมอพื้นบ้าน บนพื้นฐานองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านเองหรือภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านที่มีหมอพื้นบ้านร่วมทำงานด้วย
๒. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนา การนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	indi.dtam.moph.go.th/ และ facebook สำนักงานแพทย์พื้นบ้านไทย	
๓. การสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข	

- หมายเหตุ**
๑. รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป
 ๒. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางผู้จัดการสัมมนาจะรับผิดชอบเพียงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของหมอพื้นบ้าน ๑ ท่าน และเจ้าหน้าที่จังหวัดอีก ๑ ท่าน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการสัมมนาเท่านั้น หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมเพิ่มเติมหรือนำเสนอผลงานต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองหรือสามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากต้นสังกัด

กำหนดการ

งานสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค

เรื่อง...หมอพื้นบ้านไทย สมุนไพรไทย สำหรับแม่และเด็ก เพื่อสภาวะอันดีเลิศของเด็กไทย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ติวานนท์ นนทบุรี

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. กล่าวรายงานการประชุม

โดย นางสาวณีย์ กุลสมบุรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย

กล่าวเปิดการประชุม

โดย อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือผู้แทน

เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๔๕ น. การบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒

โดย หัวหน้ากลุ่มนิติการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ น. การนำเสนอผลงานการวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย พร้อมพิธี

มอบใบประกาศเกียรติคุณ

โดย หน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่สนใจร่วมนำเสนอ

เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. การสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค

กลุ่มที่ ๑ การรวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้หมอพื้นบ้านด้านการดูแล

สุขภาพแม่และเด็ก

กลุ่มที่ ๒ แนวทางการบุกเบิก การพัฒนา และการใช้การแพทย์พื้นบ้านในการ

ดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนภูมิภาคอย่าง

ไร้รอยต่อ

โดย ทีมงานสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค (ต่อ)

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน แนวทางการจัดโครงการสัมมนา
เครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ และกล่าวปิดการประชุม
โดย นางสาวณีย์ กุลสมบุรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์พื้นบ้านไทย

หมายเหตุ ๑. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
๒. กำหนดการทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป